

# LPS Family Update 10/2/2020

Cập Nhật Cho Gia Đình LPS Ngày 2/10/20

Kính thưa quý gia đình Các Trường Công Lập Lincoln,

Sau đây là cập nhật thông tin quan trọng tuần này cho gia đình. Quý vị có thể tiếp tục tra trang mạng đặc biệt của chúng tôi để có thêm thông tin cập nhật: [lps.org/coronavirus](https://lps.org/coronavirus).

Cảm ơn sự thông hiểu, kiên nhẫn và ủng hộ không ngừng của quý vị. Nếu quý vị có bất kì câu hỏi hoặc lo ngại này, xin hãy liên lạc với nhà trường hoặc vào trang mạng của chúng tôi và bấm nút màu xanh dương “[Contact Us](#)”.

## QUAN TRỌNG: Thay đổi về việc sử dụng Zoom cho học sinh LPS

Chúng tôi vừa bổ sung các biện pháp an toàn để bảo vệ học sinh và nhân viên dùng Zoom tại LPS. Biện pháp an toàn bổ sung này bắt đầu từ ngày 2 tháng 10.

Từ đây về sau, bất kì lớp học hay họp qua Zoom nào của LPS với học sinh đều cần học sinh đăng nhập vào tài khoản LPS Google của các em. Bước này giúp xác nhận danh tính của học sinh LPS và nhân viên đang tham gia giờ Zoom. Những học sinh đang dùng máy LPS Chromebooks của các em sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này vì khi các em đang đăng nhập vào tài khoản các em bằng cách dùng Chromebook. Những học sinh đang dùng thiết bị cá nhân cho Zoom sẽ cần đăng nhập vào tài khoản LPS Google nếu không các em sẽ không thể tham gia vào cuộc họp hoặc lớp học. Cách dễ nhất và an toàn nhất để vào bất kì cuộc họp hoặc lớp học nào ở LPS là cho học sinh dùng máy LPS Chromebook của các em.

## Thông tin về quý 2 dành cho gia đình học sinh học từ xa

Tất cả những học sinh đã chọn học từ xa vào đầu năm học sẽ tiếp tục học từ xa trong quý 2. Trên giấy yêu cầu học từ xa, nếu quý vị đã chọn cho con em học từ xa chỉ cho quý 1, quý vị không cần phải làm gì thêm để tiếp tục học từ xa trong quý 2. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho con em quý vị học từ xa. Nếu quý vị muốn con em quý vị trở vào trường học trực tiếp trong quý 2, xin hãy liên lạc với văn phòng trường.

**Xin lưu ý:** Khi đổi từ học trực tiếp sang học từ xa thường cần 2 ngày để nhà trường xử lí yêu cầu. Việc này cho phép nhân viên chuẩn bị cho con em quý vị.

## Bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh LPS

Do dịch bệnh, USDA tài trợ bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí cho mọi học sinh bằng nguồn quỹ liên bang cho đến khi hết nguồn quỹ này. Mọi học sinh LPS đang học mầm non – lớp 12 và học

sinh Independence Academy sẽ được cung cấp bữa sáng và bữa trưa miễn phí bắt đầu từ thứ Hai, 14 tháng 9, 2020.

### **Để được ăn miễn phí trong trường:**

- Học sinh **phải** chọn một phần trái cây hoặc rau củ cùng với tối thiểu 2 món khác của khẩu phần ăn (thịt, ngũ cốc, sữa, trái cây, rau củ).
- Học sinh không lấy trái cây hoặc rau củ kèm với món khác của bữa ăn sẽ bị tính tiền theo giá của đồ ăn tự chọn.
- Học sinh chọn pizza và sữa sẽ cần trả tiền cho các món này vì không có trái cây hoặc rau củ.
- Học sinh có thể chọn 5 món của phần ăn.
- Học sinh vẫn sẽ có thể chọn mua các món tự chọn bao gồm sữa, món ăn chính thứ hai bằng tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản tiền ăn.

LPS sẽ liên lạc với gia đình khi chương trình sắp kết thúc để gia đình có kế hoạch quanh việc mua đồ ăn sáng và ăn trưa.

**Xin nhắc, gia đình phải tiếp tục điền đơn xin bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá trong trường cho năm học 2020-2021. Quý vị có thể truy cập đơn tại <https://home.lps.org/ns/free-reduced/>**

### **TIN NHẮC: Phân phối đồ ăn cho học sinh học từ xa 100%**

LPS đang có đồ ăn trong tuần cho học sinh lớp mầm non - lớp 12 học từ xa 100% để gia đình đến lấy vào thứ Hai hàng tuần từ 5:30 chiều đến 6:30 chiều tại 3 địa điểm.

**Ngày phân phối đồ ăn tuần tới cho học sinh học từ xa 100% sẽ là ngày thứ Hai, 28 tháng 9.**

[Hãy vào trang mạng của chúng tôi để có thêm thông tin.](#)

### **Chương trình #SaveTheKids trong cộng đồng**

Từ 6:30 – 8 giờ chiều ngày 5 tháng 10, bệnh viện Bryan Health sẽ tổ chức chương trình trên mạng của Collin Kartchner, người đứng lên để bảo vệ trẻ em. Sứ mạng của Collin Kartchner là cứu lấy trẻ em (#SaveTheKids) khỏi tác động tiêu cực của mạng xã hội lên sức khỏe tinh thần và cảm xúc của các em. Kartchner đề cao tầm quan trọng của đời sống ngoại tuyến (ngưng kết nối mạng) và khuyến khích tất cả chúng ta vượt lên trên các so sánh, tiêu cực và áp lực phải hoàn hảo từ mạng xã hội.

Đây là một sự kiện ảo từ 6:30-8:00 p.m. Người tham gia phải đăng kí [TAI ĐÂY](https://bryanhealth.org/savethekids) - <https://bryanhealth.org/savethekids>

Một số học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ xem thuyết trình đặc biệt dài 30 phút trong lớp trong tuần lễ từ 5 tháng 10.